



การพัฒนาที่ยั่งยืน : นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “SD Symposium 2018” โดยปาฐกถาเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ “Circular Economy” ที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนนำโดยกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว วานนี้ (9 ก.ค.)

‘สมคิด’ ดันเอกชน หนุนศก.หมุนเวียน

สั่งบีโอไอศึกษาหนุนมาตรการ ส่งเสริมการลงทุน

กรุงเทพธุรกิจ ● “สมคิด” หนุนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน สร้างการเติบโตยั่งยืน กลุ่ม
เอกชนเป็นผู้นำขับเคลื่อน ดึงองค์กรใหญ่-
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้นำ เตรียมคลอด
มาตรการภาษีหนุนให้เกิดขึ้นจริง บริษัท
ชั้นนำโลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน “SD Symposium 2018” จัดโดยบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี วานนี้ (9 ก.ค.) ว่าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ “Circular Economy” ถือเป็นประเด็นสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาของ

โลกในปัจจุบัน โดยแนวคิดเรื่องนี้อยู่ไม่
แพร่หลายมากนักในไทย แต่ปัจจุบันเมื่อ
เศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้ในระดับที่เอื้อให้
มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจรัฐบาลได้
หารือจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยการ
ประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) ล่าสุดได้พูดถึงแนวทาง
การให้การสนับสนุนโดยถือเป็นวาระที่บีโอไอ
และรัฐบาลจะให้การสนับสนุน ซึ่งต่างจาก
อดีตที่พิจารณาเป็นรายโครงการ โดยรัฐบาล
จะสนับสนุนทั้งในรูปแบบมาตรการภาษี
มาตรการจูงใจอื่น

ส่วนภาคเอกชนมีเอสซีจีที่เป็นผู้นำ
โดยในอนาคตหากสร้างแนวร่วมดึงเอา
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา

หอการค้าไทย เข้ามาเป็นแนวร่วมและขยาย
แนวความคิดนี้

ด้านนายปีเตอร์ เบกเกอร์ ประธานและ
ผู้อำนวยการ World Business Council For
Sustainable Development (WBCSD)
กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Circular Mindset”
ว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดที่จำเป็น
ต่อการทำธุรกิจในอนาคต แม้จะมีคำถาม
ว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนจะสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจได้หรือไม่ แต่เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งมีเป้า
หมายจะสร้างโลกที่ดีขึ้นภายในปี 2030 ซึ่ง

จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจ
ไม่ต่ำกว่า 12 ล้านล้านดอลลาร์ และเพิ่ม
การจ้างงานได้กว่า 380 ล้านตำแหน่งทั่วโลก

สำหรับการอภิปรายในหัวข้อ “The
Success cases of circular economy”
นาย Antoine Sautenet ที่ปรึกษาด้าน
ฝ่ายสื่อสารองค์กรเอเชียและการเข้าถึง
ตลาด บริษัท มิซลิน กล่าวว่า มิซลินให้
ความสำคัญกับสังคมไทยด้านการพัฒนา
และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2050
มิซลินมีเป้าหมายว่าจะมีปริมาณรถที่
เพิ่มขึ้นเป็น 2 พันล้านคันทั่วโลก นับเป็น
เป้าหมายที่ท้าทายสำหรับผู้ผลิตรถอย่าง
มิซลิน โดยต้องนำกลยุทธ์ 4Rs : Reduce
Reuse Renewable Recycle มาใช้
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถ
ยืดอายุการใช้งาน

นาย Surendra Bade ตัวแทน
จากบริษัทดูปองต์ ประเทศไทย กล่าวว่า
การเปลี่ยนแปลงของดูปองต์ไปสู่การ
ทำงานในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น
เริ่มต้นจากการใช้วัสดุที่มาจากชีวภาพ
โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเพื่อให้
สามารถตอบโจทย์นี้ได้ ล่าสุดดูปองต์
ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตไบโอพลาสติก
ทำให้สามารถผลิตพลาสติกแบบใหม่ที่
ย่อยสลายได้

ขณะที่นาย Jeff Wooster ผู้อำนวยการ
Global Sustainability บริษัท ดาวเคมีคอล
กล่าวว่า บริษัทได้กำหนดเป้าหมายความ
ยั่งยืน 2025 และทิศทางการดำเนินการ
การออกแบบกระบวนการผลิต การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบและ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลและ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ด้านนายธวัชชัย อารีรัชชกุล

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 10 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10883

Col.Inch: 56.14

Ad Value: 134,736

หน้า: 3(ซ้าย)

PRValue (x3): 404,208

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'สมคิด' ดันเอกชนหนุนศก.หมุนเวียน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
เอสซีจี กล่าวว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ไม่ใช่เรื่องใหม่
ในการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการจะใช้
กระดาษรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตอยู่แล้ว
แต่ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเป็นการลดการใช้
วัตถุดิบเอสซีจีได้เสริมเรื่องการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการลดความหนาของ
กระดาษลง 20-25%